

Số: /KH-UBND

Yên Thế, ngày tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện “mục tiêu kép” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH trên địa bàn huyện

Thực hiện Kết luận số 105-KL/TU ngày 15/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang về thực hiện “mục tiêu kép” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh; Thông báo Kết luận 252/TB-UBND ngày 24/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch khôi phục hoạt động phát triển KT-XH trong tình hình mới; UBND huyện Yên Thế xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Củng cố, đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế - xã hội trên cơ sở kiểm soát tốt dịch Covid-19. Tập trung ngăn chặn, tấn công, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn huyện trong thời gian sớm nhất, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết; đồng thời khôi phục phát triển KT-XH ổn định việc làm, đời sống nhân dân.

Kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát khi triển khai trở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh; cơ cấu lại các ngành sản xuất để đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện; huy động, dồn toàn lực tấn công đẩy lùi dịch Covid-19, sớm đưa toàn huyện trở lại trạng thái bình thường mới. Đẩy mạnh hỗ trợ công nhân, người lao động, người dân, doanh nghiệp; ổn định đời sống nhân dân; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo đà vững chắc để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

2. Yêu cầu

Toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc, có biện pháp phù hợp, hiệu quả đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trên cơ sở đảm bảo điều kiện an toàn.

Thực hiện phương châm thận trọng truy vết, khoanh vùng, dập dịch; coi trọng tầm soát xét nghiệm trong cộng đồng, những khu vực và đối tượng dễ phát sinh nguy cơ; tiêm phòng vắc xin chủ động. Quản lý chặt chẽ các khu cách ly tập trung, không để lây chéo và lây ra cộng đồng. Quản lý chặt chẽ di biến động dân cư, nhất là người trở về hoặc đến từ vùng dịch...

Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả nhằm bảo đảm quan điểm, mục tiêu chỉ đạo của tỉnh, huyện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tập trung ưu tiên phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại; làm sạch môi trường, giải quyết những vấn đề về môi trường sau dịch; tổ chức rà soát và cho công nhân của các doanh nghiệp trên địa bàn đi làm trở lại; chỉ đạo xây dựng phương án và thẩm định phương án hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi đón công nhân trở lại hoạt động sản xuất.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, phân đấu các công trình đã bố trí vốn, thực hiện giải ngân 100% theo kế hoạch đã được duyệt.

3. Phân đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch dự toán thu ngân sách được giao; thực hiện nghiêm việc tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên ngân sách 7 tháng cuối năm; xem xét thẩm định cắt giảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chưa thực sự cấp thiết năm 2021 dành nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

4. Từng bước khởi động lại các hoạt động thương mại, dịch vụ, các điểm di tích; hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời trên địa bàn huyện. Các cơ quan chuyên môn tham mưu những dịch vụ có tính an toàn cao thì cho phép hoạt động trở lại, nhưng vẫn phải đảm bảo biện pháp tuyệt đối an toàn trong phòng, chống dịch.

5. Chỉ đạo duy trì hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, bảo đảm công tác phòng, chống lụt bão, phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

6. Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho nhân dân; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức cho học sinh lớp 12 trở lại trường để ôn tập trước kỳ thi; tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

7. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là số công nhân còn lại trong các khu cách ly, khu phong tỏa.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

- Thực hiện nhất quán quan điểm phải "*bình tĩnh, đoàn kết, quyết tâm, thần tốc, sáng tạo và hiệu quả*" trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thỏa mãn với kết quả bước đầu đạt được. Chủ động xây dựng, chuẩn bị các phương án, kịch bản, nguồn lực sẵn sàng đáp ứng với các tình huống, diễn biến của dịch bệnh; khi xuất hiện ca mắc bệnh phải thần tốc truy vết các trường hợp có nguy cơ, khoanh vùng, xét nghiệm và cách ly thật gọn, dập dịch triệt để; rà soát, cập nhật các kịch bản, phương án ứng phó khi dịch bệnh quay trở lại.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tăng thời lượng, tần suất, nội dung thông tin, nâng cao nhận thức, khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là của một bộ phận nhân dân chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất các vấn đề nóng, diễn biến mới về dịch bệnh trên địa bàn. Công khai kết quả xử phạt vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

- Chủ động quản lý chặt chẽ các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm như: các trường hợp F0 đã điều trị khỏi, F1 hết thời gian cách ly tập trung, F2, F3. Trong trường hợp F0 tái dương tính, kịp thời khoanh vùng, xét nghiệm tầm soát và thực hiện phương án 4 tại chỗ. Duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả của tổ Covid cộng đồng; kiểm tra, giám sát, phát hiện các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để xét nghiệm sàng lọc kịp thời... Quản lý chặt chẽ người đi đến từ vùng dịch, ở các khu công nghiệp tập trung đông người; phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp xuất, nhập cảnh

- Tiếp tục quản lý nghiêm ngặt các khu cách ly tập trung, đảm bảo công tác hậu cần, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt việc bàn giao công nhân, người lao động hoàn thành cách ly trở về địa phương đảm bảo chặt chẽ, an toàn, không để lọt F0 về các địa phương.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch trong các cơ sở y tế, giảm thiểu mức thấp nhất lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Triển khai hoạt động khám chữa bệnh từ xa và ứng dụng công nghệ thông tin để thường xuyên hỗ trợ; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ y tế trong phòng chống dịch. Tổ chức thực hiện xét nghiệm tầm soát nguy cơ; triển khai nhanh việc tiêm vắc xin theo kế hoạch, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch. Động viên khen thưởng kịp thời; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/HU ngày 21/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường thực hiện các biện pháp, phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 19/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện phát động đợt cao điểm thi đua quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid19 trên địa bàn; kế hoạch số 23/KHLN-UBND-MTTQ ngày 21/6/2021 của UBND-MTTQ huyện về vận động, ủng hộ Quỹ “Hỗ trợ mua vắc xin phòng Covid-19”;

2. Về lĩnh vực Kinh tế

- Tiếp tục duy trì, hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn sau đại dịch (lần 4); thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, duy trì ổn định và tăng sản phẩm nông nghiệp mũi nhọn, cụ thể như: Triển khai tổ chức sản xuất vụ mùa 2021 đảm bảo hoàn thành vượt KH; tiếp tục triển khai các mô hình phát triển sản xuất, các nội dung của Đề án phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025; Đề án “Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn đối với gà trên địa bàn huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025”; bảo vệ và phát triển đàn vật nuôi, nhất là đàn gà, đàn lợn...; khôi phục, cơ cấu và định hướng lại ngành chăn nuôi sau dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thương mại tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện như: Chè, Gà đồi Yên Thế, cây lâm nghiệp... Kiểm tra, đánh giá các tiêu chí; tập trung chỉ đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng xã, thôn đạt chuẩn NTM theo kế hoạch. Chủ động thực hiện các biện pháp PCTT - TKCN. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng; hoàn thành vượt kế hoạch trồng cây phân tán năm 2021.

- Tập trung đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động sản xuất, kinh doanh với phương châm “Chống dịch để sản xuất, sản xuất để chống dịch”. Định kỳ tổ chức xét nghiệm, tập huấn, diễn tập tình huống phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại các doanh nghiệp, hợp tác xã để kịp thời xử lý. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phương án số 284/PA-UBND ngày 21/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về hỗ trợ doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khôi phục sản xuất.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Quan tâm phát triển lĩnh vực kinh tế tập thể, hỗ trợ các hợp tác xã ổn định sản xuất, kinh doanh, vận động thành lập mới các hợp tác xã. Triển khai lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp (*chợ đầu mối*) huyện tại thôn Hoàng Long, xã Tân Hiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hàng hóa năm 2021.

- Chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế và UBND các xã, thị trấn tập trung cao trong việc thu một số khoản thu đạt thấp như: Phí, lệ phí; thu thuế SDDPNN; thu tiền sử dụng đất; thu ngoài quốc doanh; thu thuế kinh doanh vận tải và thuế xây dựng cơ bản trong dân cư, thuế băm, bóc gỗ... Hàng tháng, tổ chức giao ban chuyên đề việc thu ngân sách trên địa bàn; đồng thời thực hiện các biện pháp chống thất thu ngân sách và xử lý thu hồi nợ đọng thuế tồn đọng các năm trước; đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn và công tác đấu giá quyền sử dụng đất nhằm hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất để đạt dự toán thu ngân sách được giao.

- Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định; chỉ đạo phòng chuyên môn và các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân, cấp GCNQSDĐ tại các xã thực hiện dồn điền, đổi thửa. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án đang triển khai và tổ chức thực hiện GPMB các dự án mới được phê duyệt.

- Kêu gọi thu hút các doanh nghiệp, dự án đầu tư vào địa bàn. Xây dựng các chuỗi liên kết đối với các sản phẩm của huyện theo Thông báo kết luận số 229-TB/TU ngày 12/4/2021 của Thường trực Tỉnh ủy như: Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao xã Hồng Kỳ và Đồng Hưu, An Thượng; xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn gắn liền với du lịch sinh thái (*đối với sản phẩm gà đồi, dê, vải thiều, mô hình sản xuất chè an toàn*); Khu du lịch Xuân Lung - Thác Ngà. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; nâng cao công tác thẩm định dự án; chỉ đạo các chủ đầu tư, các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng và đôn đốc các trường hợp vi phạm đã có quyết định xử phạt nhưng chưa chấp hành.

3. Về lĩnh vực Văn hóa xã hội

- Tập trung khử khuẩn, làm sạch môi trường tại cơ sở giáo dục được trung dụng làm khu cách ly; rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học để

chuẩn bị bước vào năm học mới 2021-2022. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp đổi mới việc dạy và học ở các bậc học theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho huyện, thúc đẩy nền giáo dục ngày càng phát triển toàn diện.

- Phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Đình ba tầng mái tại khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám; đổi mới phương thức quảng bá, thu hút du lịch tâm linh, cộng đồng; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hoá, đặc biệt là việc xây dựng nhà văn hoá thôn, bản, phố. Tăng cường công tác tuyên truyền; thực hiện tốt phong trào TĐĐKXDĐSVH và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trong điều kiện hạn chế đề phòng chống dịch; chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở, tiến tới tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ IX năm 2021; chỉ đạo 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện việc quản lý, điều hành, xử lý công việc và ký sổ trên hệ thống văn bản quản lý điều hành, tác nghiệp; xây dựng kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính trên địa bàn huyện; triển khai các nội dung kế hoạch nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động của các đài truyền thanh cơ sở...

- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ, hộ nghèo, đối tượng BTXH, người dân tộc và các đối tượng chính sách xã hội khác; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thương binh, liệt sỹ; thực hiện tổng điều tra và rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và xuất khẩu lao động theo kế hoạch, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 theo quy định.

4. Về lĩnh vực Nội chính

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện sau khi UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, triển khai thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và xây dựng bộ phận TN&TKQ hiện đại; tăng cường kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan đơn vị, trường học, các xã, thị trấn. Thực hiện sắp xếp, kiện toàn bộ máy sau bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; giữ vững ổn định ANCT-TTATXH trên địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; PCTT-TKCN; PCCN, CR; phòng chống dịch Covid-19. Triển khai chuẩn bị hoàn thành sớm các điều kiện về vật chất, tổ chức thành công diễn tập KVPT huyện năm 2021; thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng địa phương, công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQP&AN toàn dân; chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức sơ tuyển, khám tuyển NVQS năm 2022.

5. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

5.1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan:

+ Tạo mọi điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, đặc biệt là các công trình trọng điểm, công trình có quy mô lớn; yêu cầu các chủ đầu tư, doanh nghiệp xây dựng chủ động tổ chức thi công xây dựng vừa đảm bảo tiến độ của các dự án vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, tránh tình trạng đình trệ thi công tại công trường xây dựng.

+ Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn tạo mọi điều kiện cho các hộ kinh doanh, thương nhân phát triển sản xuất, kinh doanh theo đúng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; không để chợ nào dừng hoạt động làm ảnh hưởng đến hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân. Tiếp tục phối hợp với ngành điện và các đơn vị liên quan trong việc đầu tư, nâng cấp hệ thống đường dây và các trạm biến áp trên địa bàn. Triển khai lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp (*chợ đầu mối*) huyện tại thôn Hoàng Long, xã Tân Hiệp.

+ Phối hợp với các ngành tỉnh, huyện triển khai tuyến đường kết nối theo Kết luận số 229-TB/TU ngày 12/4/2021 của Thường trực Tỉnh ủy, nâng cấp đường trục xã Tân Hiệp - Phồn Xương - Tiến Thắng; đường trục xã Xuân Lương đi Canh Nậu... dự án khu xử lý rác thải xã Xuân Lương; Xây dựng nhà xử lý rác thải thị trấn Bồ Hạ...

+ Tập trung hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bồ Hạ trình UBND tỉnh trong tháng 7/2021.

5.2. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ KTNN

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục chỉ đạo nhân dân duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ mùa 2021 (hoàn thành 100% diện tích theo Kế hoạch trong khung thời vụ); tuyên truyền hướng dẫn tái đàn gia súc, gia cầm; hướng dẫn phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm nông sản gắn với an toàn dịch bệnh Covid 19. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cúm gia cầm và newcatson trên đàn gà đồi đảm bảo theo kế hoạch năm 2021. Tổ chức thực hiện tốt các cơ chế hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp thông qua các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất và chuỗi liên kết sản xuất đã được phê duyệt;

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (trọng tâm đẩy nhanh tiến độ các công trình đã được phân bổ vốn; các tiêu chí, chỉ tiêu chưa hoàn thành...) phấn đấu hoàn thành Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2021; rà soát các hạng mục, danh mục công trình năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

Chỉ đạo rà soát phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai các xã, thị trấn, các ngành, các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng... đề chủ động phương án ứng

phó khi có tình huống thiên tai xảy ra. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; hoàn thành vượt kế hoạch trồng cây phân tán năm 2021.

5.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu triển khai các biện pháp thu ngân sách - chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế.

+ Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Tân Yên- Yên Thế đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 và khả năng thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn, thu ngân sách cấp xã và thu ngân sách cấp huyện để tham mưu UBND huyện phương án điều hành, cân đối ngân sách kịp thời, đúng quy định. Quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN theo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện các giải pháp điều hành ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2021 (*tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên ngân sách 7 tháng cuối năm và cắt giảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chưa thực sự cấp thiết năm 2021*) để dành nguồn lực cho công tác, phòng chống dịch Covid-19. Tập trung mọi nguồn lực (*nguồn dự phòng ngân sách, tăng thu tiết kiệm chi,...*) để thực hiện công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19 và các nhiệm vụ cấp thiết phát sinh. Chủ động sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán và sử dụng các nguồn lực hợp pháp để bù đắp hụt thu (nếu có), đảm bảo cân đối ngân sách theo quy định của Luật NSNN.

+ Rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 phù hợp với khả năng cân đối ngân sách trong trường hợp nguồn thu ngân sách giảm và không đủ nguồn bù đắp.

+ Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển sản xuất. Thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát nguồn thu, tránh để lọt, để sót nguồn thu; phối hợp với các cơ quan có liên quan tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng ở những khu đất có lợi thế để thực hiện đấu giá, thúc đẩy tiến độ thu nộp tiền đất, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.

5.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự, giao thông, môi trường

Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định; chỉ đạo phòng chuyên môn và các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân.

Chỉ đạo xử lý các điểm tồn lưu rác thải không đúng quy định, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường. Chỉ đạo tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án đang triển khai và tổ chức thực hiện GPMB các dự án Khu dân cư mới đã được phê duyệt. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn chỉ đạo của tỉnh, nhất là tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

Phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan, chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện ngay việc kiểm đếm, lập phương án và tổ chức đền bù

GPMB các tuyến giao thông chính của huyện như: Đường tỉnh 292, 294, quốc lộ 17, đường 294(B) đi Võ Nhai... để bàn giao cho đơn vị thi công theo kế hoạch.

5.5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tham mưu chỉ đạo tuyên truyền tới phụ huynh học sinh và nhân dân về chế độ, chính sách, những thay đổi về nội dung, hình thức các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, thi THPT quốc gia năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 và việc chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022; chỉ đạo các trường thực hiện tốt việc ôn thi cho học sinh lớp 9 và lớp 12 tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 gắn với thực hiện tốt các giải pháp trong công tác phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo cho kỳ thi, kỳ tuyển sinh diễn ra an toàn, đúng quy định.

Chỉ đạo các trường tiếp nhận lại cơ sở vật chất sau khi hoàn thành phương án sử dụng làm khu cách ly tập trung; thực hiện rà soát, sắp xếp, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học trước khi bước vào năm học 2021-2022; rà soát tiêu chí, tiêu chuẩn và chuẩn bị tốt hồ sơ đề nghị công nhận trường chuẩn quốc gia đợt 2 năm 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trong nhà trường; chuẩn bị tốt các điều kiện đón học sinh trở lại trường và khai giảng năm học mới; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ học kỳ I năm học 2021-2022 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

5.6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời rà soát thông tin, xác nhận cho các lao động trên địa bàn đủ điều kiện quay lại làm việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch trong cơ sở sản xuất; yêu cầu xây dựng phương án sản xuất, trang thiết bị, bảo hộ người lao động trong từng bộ phận sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo các doanh nghiệp quản lý chặt chẽ người lao động tại các doanh nghiệp, nơi cư trú; việc di chuyển, tuyển dụng, sử dụng người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn cũng như các doanh nghiệp ngoài huyện. Đảm bảo người lao động được an toàn không có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng lao động, chế độ tiền lương, BHXH, việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của các doanh nghiệp, HTX. Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, dự án đào tạo, bồi dưỡng nghề chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn để đào tạo nhân lực phục vụ hoạt động tại chỗ cho người dân; có phương án bảo đảm nguồn lao động khi bước vào giai đoạn tăng cường sản xuất, kinh doanh sau dịch. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và xuất khẩu lao động theo kế hoạch, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Chỉ đạo các xã, thị trấn quan tâm và có hình thức hỗ trợ kịp thời đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội thuộc F0, F1, F2 hoặc sống trong vùng cách ly; hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng gặp khó khăn đột xuất, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em, người già cô đơn. Kịp thời triển khai thực hiện các giải pháp, chính sách hỗ trợ đối với công nhân, người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 theo quy định.

5.7. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện

Tiếp tục chỉ đạo triển khai kịp thời các phương án, kịch bản, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Khẩn trương làm sạch Trung tâm Y tế huyện sau khi điều trị bệnh nhân Covid-19 để đảm bảo đủ điều kiện phục vụ nhân dân.

5.8. Phòng Văn hóa Thông tin; Trung tâm Văn hóa TT&TT

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nâng cao niềm tin và ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch mà Chính phủ và các cấp các ngành đã và đang triển khai; xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tuyên truyền công tác PBGDPL trên công thông tin điện tử của huyện, hệ thống Đài truyền thanh của huyện, xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố, đồng thời tuyên truyền thông qua việc phát hành tờ rơi, khẩu hiệu, băng vượt đường, thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook...

5.9. Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện

Chỉ đạo rà soát, quản lý chặt chẽ người nước ngoài tại địa phương; tổ chức kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, người địa phương lao động về nước, người về từ vùng có dịch; có các biện pháp, nghiệp vụ ngăn chặn, phát hiện sớm những trường hợp người nhập cảnh vào địa phương trái phép để có các biện pháp quản lý và xử lý kịp thời. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm phòng, chống dịch để tạo sự răn đe và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại các khu cách ly, khu phong tỏa... Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tham mưu các biện pháp tổ chức thành công diễn tập KVPT huyện năm 2021; thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng địa phương, công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQP&AN toàn dân; chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức sơ tuyển, khám tuyển NVQS năm 2022.

5.10. UBND các xã, thị trấn: Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2021; rà soát, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, không để phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng dân cư, tiếp tục phát huy Tổ Covid cộng đồng. Tiếp tục chỉ đạo và tạo điều kiện để nhân dân khôi phục lại sản xuất kinh doanh sau thời gian cách ly, giãn cách xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch; xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cần cụ thể các nội dung, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị sát với tình hình thực tế, trong đó xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công người chịu trách nhiệm. Lãnh đạo các ngành, địa phương phải gương mẫu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về các hoạt động phòng,

chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách.

2. Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân các cấp, các tổ chức hội, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ngành tổ chức giám sát, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch này.

3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan Trung ương, tỉnh trên địa bàn tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch và tham mưu báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBMT Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- Các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Các cơ quan TW, tỉnh trên địa bàn;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.
- Lưu: VT.

B/c

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Sơn